



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### “เกาะยวน้อย” ยอมรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่

**เกาะยวน้อย จ.พังงา** อดีตเคยเป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่ถูกบรรจุในแผนที่ประเทศไทยพื้นที่เล็ก ๆ กับกลุ่มประชากรชาวมุสลิมร้อยละ 99 ใช้ชีวิตตามอัตภาพประสาชาวเกาะ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2512 พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ทำให้เกาะยวน้อย เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ

การพัฒนาดังกล่าว เป็นไปในเชิงการให้ความรู้ การศึกษา และอาชีพที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม เช่นเดียวกับโครงการ Mead Johnson Helping Hand ที่ มัด จอห์นสัน ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยพัฒนา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมสร้างสรรคโครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ที่มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก

**นายพีระยุทธ มาตรักษา นายองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เกาะยวน้อย หรือ “นายกแดง”** ผู้มีส่วนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก กล่าวว่า ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแห่งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย กลางวันประกอบอาชีพประมง กริดยาง ตกเย็นใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับครอบครัว การเลี้ยงดูลูกเป็นไปตามอัตภาพ จนเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเป็นครั้งแรก โดยอาศัยการเข้าห้องแถวเล็กๆ ในการดูแลเด็ก กว่า 80 ชีวิต ด้วยเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครอง

“การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก เกิดจากคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคนั้น เห็นว่าในพื้นที่มีจำนวนเด็กในช่วง อายุ 3-6 ปีมากขึ้น อบต. จึงมีแนวคิดในการช่วย เหลือประชาชนเพื่อช่วยดูแลเด็กๆ แทนผู้ปกครองที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ เมื่อแนวโน้มของจำนวนเด็กมีมากขึ้นเรื่อยๆ การหาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถาวรจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2538 จนเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ต.เกาะยวน้อย แห่งนี้ การก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตามกำลังงบประมาณ การดูแลเป็นไปในแบบพื้นฐาน ในรูปแบบการดูแลเด็ก มากกว่าการให้ความรู้ แต่ในวันนี้ ด้วยความช่วยเหลือจาก มัด จอห์นสันประเทศไทย ผ่านมูลนิธิช่วยพัฒนา และคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร ที่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่เรายังขาด โดยเฉพาะวิธีการดูแลเด็กที่สอดแทรกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อเด็กและชุมชนอย่างยิ่ง” นายกแดง กล่าว

ด้าน มร.ฮอว์เฮ้ พิเนโต้ ผู้จัดการทั่วไป แผนกโภชนาการ มีด จอห์นสัน ประเทศไทย ในฐานะ  
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีด จอห์นสัน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น  
ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ร่างกายอารมณ์และสติปัญญามีการพัฒนาสูงสุดโดยโครงการ  
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้อยู่แล้ว ทั้งมูลนิธิชัยพัฒนา  
และคณาจารย์จาก มศว.ประสานมิตร ที่เข้ามาร่วมมือกันในการดูแล และพัฒนาโครงการ ให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็กในพื้นที่ห่างไกล

---